
ฉบับรับรอง 
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-๑- 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ห้องประชุม ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท     รองประธาน ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการประสานงาน
เพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ผู้แทนหน่วยงานมาเข้าร่วมประชุม 
กรมธนารักษ์ 

๑. นายอราม สะอาด ผู้ช านาญการส่วนบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 
๒. นางสาวมยุรี สมจิตร                             เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศาลปกครอง 
๓.นายสนทยา พงษส์ุริยะวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานอาคารส่วนกลาง 
๔.นายริ้ม ภูกันยา เจ้าหน้าที่ศาลปกครองช านาญการ 

ส านักงานอัยการสูงสุด 
๕.นางสาวดาเรส ทองช่วย            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๖.นายเอกชัย สังข์เขป    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

กรมบังคับคดี 
๗.นางฐิตาพร จันทร์คีรี                             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๘.นางสาวอ าภา ค าดี                               เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
     ๙.นางสาวชนันท์ธิพัฒน์ อินพัน                    นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

๑๐.นายชลอ อินน้อย                                              ผู้อ านวยการกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและอาคารสถานที่ 
๑๑.นางสาวอาจารีย์ ตราทอง                   พนักงานธุรการ 

ศาลล้มละลายกลาง 
๑๒.นายนิรันดร พลจารย์   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
๑๓.นางสาวรัตนา โทอาสา นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 
๑๔.นางสาวสุกัญญา จ านงค์รักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
๑๕.นายเทวิน  ศรียา  พนักงานขับรถ   
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-๒- 
 

ศาลแขวงพระนครเหนือ 
๑๖.นายพัฒนพงศ์ จันทวฤทธิ์  เจ้าพนักงานต ารวจศาลประจ าศาลแขวงพระนครเหนือ 
๑๗.นางสาวโชติกา ชัยขุนพล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

ศาลภาษีอากรกลาง 
๑๘.นางสาวปุญญิสา แก้วพุฒ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมช านาญการ 
๑๙.นางสาวอมรรัตน์ ยืนยง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติการ 

ศาลแขวงดอนเมือง 
     ๒๐.นายพงศธร  แสงเงิน   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
     ๒๑.ส.ต.ต.หญิง พรชนก  สัจจามั่นมงคล   เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมช านาญการพิเศษ 
ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๒๒.นางสาวปรัชพร รัตนพวงทอง นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
๒๓.นางสาวทรัพยมัย อยู่เป็นสุข นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

กลุ่มงานนิติการ กระทรวงการต่างประเทศ 
๒๔.นางวาสนา ประมูลเมือง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒๕.นางสาวญาณิศา แสงทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๒๖.นายภัทรพัทธ์ สนิทบุรุษ นักวิเทศสหการช านาญการ 

กรมการกงสุล (กองหนังสือเดินทาง) 
๒๗.นายตุลย์ รักเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๒๘.นายอนุพงศ์ สลีอ่อน  นักจัดการงานทั่วไป 
๒๙.นายองอาจ วงษ์วัฒนะ   นักจัดการงานทั่วไป 

กรมการท่องเที่ยว 
๓๐.นางสาวสุวรรณา รัตนวงศ์สวัสดิ์  นักพัฒนาการท่องเที่ยว 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๓๑.นางสาวอโนมา พุจารย์   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๒.นางสาวนันฑิยา ลุนปุย   นิติกร 

กรมการพัฒนาชุมชน 
๓๓.นายค านึง อินทรสิทธิ์   ผู้อ านวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
๓๔.นายเวนิช ทองด ี    นายช่างโยธาช านาญงาน 
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-๓- 
 

กรมท่ีดิน 
๓๕.นายศักดิ์ชัย ชูปลอด  หัวหน้าฝ่ายช่วยอ านวยการนักบริหาร 
๓๖.นายธีรพัฒน์ จันฉิม  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ 
๓๗.ร.ต.อ.หญิง มนัสนันท์ พุทธิ  รอง สว.ฝอ.บก.ตม.๑     

กองบังคับการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ 
๓๘.พ.ต.ท.ชัชพล  ไชยเดช   รอง ผกก.ฝอ.บก.สอท.๑   

กองบังคับการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๓ 
๓๙.พ.ต.ต.หญิง นัทธนะ  พยุงแสนกุล  สว.ฝอ.บก.สอท.๓ 

กองบังคับการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๔ 
๔๐.พ.ต.ท.ส่งศรี ทับทิมศรี   สว.ฝอ.บก.สอท.๔ 

กองบังคับการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๕ 
๔๑.พ.ต.ท.หญิงณิธิชา กลิ่นทอง   สว.ฝอ.บก.สอท.๕ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๔๒.นางบุษราภรณ์ ธนรักษ์โภคิน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
๔๓.นางสาวทรงศิริ จุมพล   เลขานุการกรม 
๔๔.นางวิภาดา ทัพมงคล   นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
๔๕.นายเอกรินทร์ ราษฎรยินดี   เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน 

สถาบันพระปกเกล้า 
๔๖.นายประสิทธิ์ ประสารศรี   พนักงานพัสดุ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
๔๗.นางสาวนาตยา สัมฤทธิ์สุขสม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 

    ๔๘.นางสาวปัทมวรรณ ปกค่าย   นักวิชาการพัสดุ 
ส านักงานกิจการยุติธรรม 

๔๙.นางสาววันดี พลวารินทร ์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๕๐.นางสาววิลาสินี แสงชาติ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๕๑.นางประไพจิตร อาจวิเชียร    นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
๕๒.นายณัฐพงศ์ พันธ์ทองเพ็ชร   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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-๔- 
 

ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) 
๕๓.ว่าที่ ร.ต.ธีรปภัสช์  อาจสาริการ  รักษาการ หัวหน้างานอาคารและยานพาหนะ   

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
๕๔.นายขวัญชัย ลอยรัตน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
    ๕๕.นางสาวเกศกนก ภคเลิศพาณิชย์  นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

๕๖. นางสาวศิริพร ค าทองแก้ว   พนักงานวิชาการพัสดุ 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

๕๗.นายสุชาติ ชวนชอบ   พนักงานเทคนิค 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

๕๘.นายวิชาญ สุขสว่าง   ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
๕๙.นางสาวดารัตน์ ดวงจินดา   เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง   

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
๖๐.นายอดิศักดิ์ นาคดิลก   ผู้อ านวยการส่วนบริหารทั่วไป  
๖๑.นายนิติธร ยินดีสุข    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
๖๒.นายภูริ จันทร์รุ่งโรจน ์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
๖๓.นายณัฎร์ เงาศรี    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
๖๔.นายไชยวัฒน์ นระแสน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๖๕.นายสกลธรรม พรหมมานนท์ชัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานอาวุโส 
๖๖.นางสาวดวงสุดา เนียมชมภู   เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ๙ 
๖๗.นางสาวเนตรนภิส นชุอนงค์  เจ้าพนักงานสรรพากรอาวุโส 
๖๘.นางสมนึก สิทธิสาร   เจ้าพนักงานสรรพากรช านาญการ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๖๙.นางพันสิริ รัตนบุรี    นักบริหารงาน 
๗๐.นายเด่นภาพร จันทร์หอม   พนักงาน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)       
๗๑.นายพชร จันทร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๗๒.นางสาวฐนิชา นลิแก้ว   เจ้าหน้าที่พัสดุช านาญการ 

ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
    ๗๓.นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก   ผู้อ านวยการฝ่ายเลขานุการส านักงาน 

๗๔.นายธีรภัทร์ รัตนา    เจ้าหน้าที่บริหารองค์กร 
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ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
    ๗๕.นายภัสกร นิยมพงษ์   ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
    ๗๖.นางสาวกิตติยา ป้อมเงิน   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตการ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  

๑.นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ(๒) 
๒.นายปกาศิต พรหมปิ่นชมพู ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายกฏหมาย 
๓.นายชยพล ลาภศิร ิ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด 
๔.นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารอาคาร 
๕.นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ รองผู้อ านวยฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ 
๖.นางอชิญากรณ์ ทัศพรสรศิลป์ ผู้ช านาญการอาวุโสฝ่ายการตลาด 
๗.นายพรเทพ เตชะพันธ์รัตนกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ 
๘.นายปารินทร์ สีจร ผู้จัดการการส่วนความรู้และนวัตกรรม 
๙.นางพิมศิณี โลหิตกุล รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารอาคาร ๑ 
๑๐.นางสาวมานิตา กิ่งโคกกรวด ผู้ช านาญการฝ่ายบริหารอาคาร 
๑๑.นายพฤต จันทเจริญ เจ้าหน้าที่ช านาญการ 
๑๒.นางสาวอรธีรา คุณพระสุนทร เจ้าหน้าที่ช านาญการ 
๑๓.นางสาวณกานต์ นวมครุฑ เจ้าหน้าที่ช านาญการ 
๑๔.นางสาวธัญญ์ฐิตา ไชยพัฒนนันท์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ 
๑๕.นางสาวปาณิสรา เพ็ชรคง เจ้าหน้าที่ช านาญการ 
๑๖.นางสาวธนัชพร ทวีพรสิน เจ้าหน้าที่ช านาญการ 
๑๗.นายมาณพ กว้างวิทยานนท์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ 
๑๘.นางวิภาวี สุรเจริญเวชกุล เจ้าหน้าที่ช านาญการ  
๑๙.นางสาวอรุณฉัตร หนูเจริญ เจ้าหน้าทีช่ านาญการ 
๒๐.นายธัชพงศ์ เปรมประยูร เจ้าหน้าทีช่ านาญการ 
๒๑.นางสาวรสริน เรืองศรี เจ้าหน้าทีช่ านาญการ 
๒๒.นางสาวมณีรัตน์ บุตเคียน เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ 
 

ผู้แทนหน่วยงานที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ     
    ๑.กรมคุมประพฤติ 

๒.กองบังคับการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๒ 
๓.สถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (กพร) 
๔.ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๑๓ 

 
 



 
ฉบับรับรอง 

    รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 

-๖- 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น. 
ก่อนการประชุม นางสาวภคพร ช้อนทอง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ 

วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเสรษฐกิจและสังคม ติดราชการเดินทางไปต่างประเทศได้มอบหมายให้ 
นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท ปฏิบัติหน้าที่ประธานแทนในการประชุมครั้งนี้  

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวเปิดประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวเปิดประชุมตามที่ สืบเนื่องจากการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีการมติเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหาร
จัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แต่เนื่องจากท่านติดราชการเดินทางไปต่างประเทศจึงมอบหมายให้รอง
ประธานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนในที่ประชุมครั้งนี้ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ 
                      นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้ทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม  

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ เป็นข้อมูลรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นระยะเวลา ๔ เดือน โดยแนบไปพร้อมเอกสารเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อแก้ไข
สามารถแจ้งกับฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือแก้ไขพร้อมขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบรายชื่อนามสกุลว่าถูกต้อง
หรือไม่ ดังนั้นหากปิดการประชุมแล้วให้ถือว่ามมีติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 
๓.๑ การบริหารจัดการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

๓.๑.๑ การปรับปรุงทัศนียภาพ 
          นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ ธพส. ได้ด าเนินการปรับปรุงต้นไม้
ประดิษฐ์ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรุปแบบตกแต่ง คาด
ว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๖  



 
ฉบับรับรอง 

    รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 

-๗- 
 

   นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ ธพส. ได้ด าเนินการปรับปรุงงาน
ตกแต่งสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมในห้องน้ าส่วนกลาง ภายในอาคาร A ทิศเหนือ ชั้น ๒ และทิศตะวันตก ชั้น ๒ 
ซึ่งเปิดใช้บริการแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ส าหรับอาคาร B ทิศตะวันตก ชั้น ๑ ชั้น ๒ และทิศตะวันออก 
ชั้น ๒ จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ 
   นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ ธพส. ได้ด าเนินปรับปรุงป้าย
บริเวณทางเข้า-ออก อาคาร A และอาคาร B พร้อมทั้งปรับปรุงป้ายแสดงรายชื่อหน่วยงานให้เป็นข้อมูล
ปัจจุบัน และปรับปรุงส่วนที่ช ารุด ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 
   นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ชื่อหน่วยงานที่มีการปรับปรุง
แก้ไขมีหน่วยงานใดบ้าง 
   นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ กองบังคับการต ารวจสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ ธพส. มีแผนปรับปรุงทาสีเส้น
จราจรช่องจอดรถพยาบาล และช่องจอดรถดับเพลิง เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทาง เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนของ
ช่องทางเดินรถให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๓.๑.๒ โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบ ารุง (Depot) 
                                         นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ ความคืบหน้างานก่อสร้าง
อาคารจอดรถและซ่อมบ ารุง (Depot) บริเวณลานพลาซ่าหลังอาคารศาลปกครอง ขณะนี้การก่อสร้าง
โครงสร้าง ชั้น 1 ถึงชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ทั้งนี้คาดว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ 
ส่วนความคืบหน้าทางเดินเชื่อม (Sky Walk) จากรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่
ระหว่างรอการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู  

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

                              ๓.๑.๓ แผนงานท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
                                          นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ     ธพส. ได้ด าเนินการท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศประจ าปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ให้กับหน่วยงานอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารรัฐประศาสนภักดี และ
อาคารศาลปกครอง ตามล าดับ ธพส. ได้จัดส่งหนังสือเพ่ือแจ้งแผนงานเข้าด าเนินการท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศให้กับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๘ หน่วยงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศด้วยงบประมาณของหน่วยงาน โดยจะให้ผู้ประสานงานจาก ธพส. แจ้ง
งบประมาณราคาและจ านวนเครื่องปรับอากาศ 



 
ฉบับรับรอง 

    รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 

-๘- 
 

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ในหัวข้อ ๓.๑เป็นเรื่องสืบเนื่องและ
ติดตามซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของระยะเวลา ๔ เดือนที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ส่วน
ในวาระต่อไปเป็นวาระการบริหารจัดการจราจรภายนอก 
 ๓.๒ การบริหารจัดการด้านการจราจรและขนส่งรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
       นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ     โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แค
ราย-มีนบุรี) ธพส. ขอรายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ณ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้    
      ๑. สถานะการด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู  
            - งานก่อสร้างงานโยธา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๖.๙๗ 
            - งานระบบรถไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ ๙๗.๓๔ 
            - ภาพรวมโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๗.๑๕ 
      ๒. สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้างทางขึ้น - ลง งานสถาปัตยกรรม งาน Building Service และงานระบบรถไฟฟ้า  
      ๓. คาดว่าจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ 

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ทางเชื่อมรอการประสานงานเพ่ือ
ต่อเชื่อมกับอาคารจอดรถและซ่อมบ ารุง (Depot) ส่วนทางเดิน Sky Walk ที่จะเดินเข้ามายังอาคารจอดรถ
และซ่อมบ ารุงด าเนินการแล้วเสร็จ ความล่าช้าที่จะเปิดใช้เดือนมิถุนายนปีหน้าเกิดจากสาเหตุใด 

นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิศวกรรมและบริหาร
โครงการ ในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าเป็นของบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด ได้มีการ
ทดสอบการเดินรถแล้ว แต่ในส่วนของทางขึ้น-ลง ร้อยละ ๕๐ ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ในการเปิดใช้
บริการยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทางบจก. นอร์ทเทิร์นบางกอก ได้แจ้งกับทางกทม . จะสามารถเปิด
ให้บริการได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ แต่หากสามารถด าเนินการก่อสร้างน าสายไฟฟ้าลงดิน พ้ืนทางเท้าหรือ
ทางเดินขึ้น-ลงของได้เสร็จก่อนก็จะเปิดใช้บริการก่อน ส่วนทางเชื่อม Sky Walk ต้องรอทางโครงการรถไฟฟ้า
แจ้งประสานมายัง ธพส. เพ่ือด าเนินการต่อเชื่อม เนื่องจากทางโครงการรถไฟฟ้าจะต้องท าโครงสร้างมา
เชื่อมต่อกับ Sky Walk ซึ่งยังติดในส่วนสายไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้ายังติดในส่วนของงบประมาณที่จะน า
สายไฟฟ้าลงดิน และจากการตรวจสอบล่าสุดจะสามารถด าเนินการได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้างโซน C 
นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ ตามท่ี ธพส. มีโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วน

ขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารภาพรวมด าเนินการไปแล้วกว่า 



 
ฉบับรับรอง 

    รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 

-๙- 
 

๓๖ % งานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ ๒๙ % การด าเนินงานอาคารด้านทิศใต้ ๔๐.๙ % ส่วนการจัดสรร
พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พ้ืนที่โซน C 
จ านวน ๑๒ หน่วยงาน รวมพ้ืนที่ ๕๘๗,๖๘๗ ตารางเมตร และยังคงเหลือพ้ืนที่ว่างอีกประมาณ ๒๒,๓๑๓ 
ตารางเมตร 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๔.๒ แผนงานปรับปรุงทางลอด และทางเชื่อมอาคารภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
                                   นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ ธพส. มีแผนปรับปรุงทางลอด และ
ทางเชื่อมอาคารภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณลานเสาธงฝั่งทิศตะวันออกอาคารรัฐประศาสนภักดี 
โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งส่งผลต่อการจราจรและท่ีจอดรถภายนอกอาคาร ธพส. จึงอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อโดยจัดให้มีที่จอดรถ อาคารจอดรถอาคาร BC โดยพ้ืนที่สีแดงจะเป็นพ้ืนที่ปิด
การจราจรและจะเปิดให้เดินรถทางเดียวบริเวณทิศตะวันออก รถโดยสารประจ าทางออกจากจุดจอดไปทางทิศ
ใต้วนมาบริเวณทิศตะวันออก ประตู ๑ ส่วนรถไฟฟ้าที่ทาง ธพส. จัดเพ่ืออ านวยความสะดวกจะจอดบริเวณ
หน้าศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อ สามารถน ารถไปจอดที่
อาคารจอดรถ BC ชั้น ๓-๔ ได้ ซึ่งทาง ธพส. จะมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ พ้ืนที่สีแดงจะเริ่มปิดเพ่ือด าเนินการ

ก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ใช่หรือไม่ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมลงนามในสัญญาให้ผู้รับจ้าง
เข้ามาด าเนินการทางลอดทางเชื่อมเม่ือไหร่ และปิดเป็นเวลากี่วัน 



 
ฉบับรับรอง 

    รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 

-๑๐- 
 

ภาพแบบจ าลองทางลอดและทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคาร 

นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ จะเริ่ม 
E-bidding ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง ๑ ปี 
หากด าเนินการแล้วเสร็จในบางส่วนก็จะคืนพ้ืนผิวจราจรเพื่อลดปัญหาด้านจราจร 

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ในพ้ืนที่สีแดงก็จะไม่สามารถจอดรถได้ จึง
ให้รถย้ายไปจอดที่อาคารจอดรถ BC มีที่ว่างเพียงพอหรือไม ่

นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ ปัจจุบันรถที่จอดบริเวณด้านหน้าบริเวณ
เสาธงมีประมาณ 300 คัน ที่อาคารจอดรถ BC ชั้น 4 จะสามารถจอดรถได้ 350 คัน ส าหรับผู้มาติดต่อ 

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ เป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารบีกับอาคารซี 
โดยจะท าการขุดถนนลงไป ส่วนทางเดินเชื่อมจะเป็นทางปกติท่ีให้คนสัญจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๓ โครงการติดตั้งท่อระบบไฟฟ้าสื่อสาร ท่อน้ าเสียระบบสุขาภิบาล งานสาธารณูปโภค 

และภูมิทัศน์ ส าหรับรองรับพื้นที่ก่อสร้างโซน C 
       นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ ธพส. มีโครงการพัฒนาพ้ืนที่สว่นขยาย 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C และต้องด าเนินการติดตั้งท่อระบบไฟฟ้าสื่อสาร ท่อน้ าเสียระบบสุขาภิบาล 
งานสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ จากปากซอยแจ้งวัฒนะ ๗ ถึงบริเวณหน้าเสาธง อาคารรัฐประศาสนภักดี โดยมี
แผนด าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๖  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 



 
ฉบับรับรอง 

    รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 

-๑๑- 
 

                          ๔.๓ โครงการก่อสร้างที่ท าการสถานีดับเพลิงและกูภ้ัยหลักสี่ 
               นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ  ธพส. ร่วมกับส านักป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย มีแผนจัดตั้งที่ท าการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหลักสี่ ภายในพ้ืนที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่ท าการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหลักสี่ ขณะนี้ ธพส. ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์
ให้สามารถใช้พ้ืนที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหลักสี่แล้ว และอยู่ในขั้นตอนการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ในการเข้าใช้พื้นที่ระหว่าง ธพส. และส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๔.๕ การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า  
   นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ  ธพส. มีการจัดอบรมการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๖  ให้กับผู้แทนของหน่วยงานราชการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้
และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยมากขึ้น  

   นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ มีผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมอบรมกี่
ท่านจากหน่วยงานทั้งหมด และมีตู้ AED จ านวนกี่ตู ้

   นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ  ๖๒ ท่าน จาก ๔๙ หนว่ยงาน และมีตู้ 
AED ทั้งหมด ๑๒ ตู้ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๔.๖ การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อน 
    นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ  ธพส. มีก าหนดการเข้าตรวจสอบ

ความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนร่วมกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ในความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคารภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผลการตรวจสอบความปลอดภัยของ
ระบบบันไดเลื่อน มีความปลอดภัยสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

    นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ตรวจสอบความปลอดภัยอะไรบ้าง 
และเป็นการตรวจสอบทุกเดือนที่ท าเป็นประจ า 

    นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
อุปกรณ์ ตรวจสอบการท างานของระบบหยุดฉุกเฉิน ตรวจสอบการท างานของระบบอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บันไดเลื่อน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 



 
ฉบับรับรอง 

    รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 

-๑๒- 
 

๔.๗ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๖          
    นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ  ธพส. ได้ท าการเข้าตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ ประจ าปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีการตรวจวัดฝุ่น (PM-10/TSP/PM 2.5) 
คาร์บอนไดออกไซด์ เชื้อราและแบคทีเรีย ภายในพ้ืนที่หน่วยงานในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารรัฐ
ประศาสนภักด ีและอาคารศาลปกครอง เพ่ือสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้อาคาร และผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (อ้างอิงค่า
มาตรฐาน SINGAPORE STANDARD. SS 554 : 2009. CODE OF PRACTICE FOR. Indoor air quality for 
air- conditioned buildings.) 

   นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ค่ามาตรฐานของไทยมีหรือไม่ แล้ว
เหตุใดจึงใช้ค่ามาตรฐานของสิงคโปร์ และเหตุใดถึงทราบผลล่าช้า 

   นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ  ขอตรวจสอบข้อมูลของค่ามาตรฐาน 
ส่วนที่ทราบผลล่าช้า เนื่องจากต้องมีการทดสอบจากห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์ผลตามมาตรฐานการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ประเทศไทยค่ามาตรฐานมี ตามประกาศของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 
2565 แต่เป็นเพียง ค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพ่ือส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้อาคาร หากมีค่าเกิน
มาตรฐานผู้ครอบครองอาคาร ควรด าเนินการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพอากาศให้อยู่ในค่าที่ยอมรับได้ สาเหตุที่ต้องใช้
มาตรฐานของสิงคโปร์เนื่องจากก่อนหน้านี้ในประเทศไทยไม่มีค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวัง คุณภาพอากาศภายใน
อาคาร จึงใช้มาตรฐานของสิงคโปร์ เพราะมาตรฐานของสิงคโปร์ อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ มีความคล้ายคลึงกันจึงใช้เทียบเคียงกัน และนอกจากนี้อาคารอ่ืนๆที่มีการตรวจคุณภาพ
อากาศในอาคารใช้มาตรฐานของสิงคโปร์เช่นเดียวกัน สาเหตุที่ทราบผลล่าช้าเนื่องจากพารามิเตอร์แบคทีเรียและเชื้อ
ราต้องใช้ระยะเวลาในการน ามาเลี้ยงเชื้อโดยการบ่มเพาะในห้องปฏิบัติการ จึงจะสามารถท าการวิเคราะห์ผลได้ ซึ่งจะ
แตกต่างกับพารามิเตอร์ตัวอ่ืนๆ ที่สามารถวิเคราะห์ผลได้ทันที 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

๔.๘ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
นางสาวอรธีรา คุณพระสุนทร ธพส. ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รายละเอียดดังนี้ 
๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพ Dance Studio เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ โดยแบ่งออกเป็น ๒ รอบ รอบที่ ๑ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. และรอบที่ ๒ เวลา ๑๗.๔๕ - ๑๘.๔๕ น.  
ณ ห้อง Dance Studio ชั้น ๕ ประตู ๑ อาคาร B เฉพาะข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบการ ภายใน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เท่านั้น  

๒. Sky Running เปิดให้บริการ เป็นประจ าทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ อาคาร B  
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๓. กิจกรรมตักบาตรประจ าสัปดาห์ จัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 
๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ อาคาร A บริเวณประตูทางเข้า ประตู ๖ ชั้น ๑ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพรหมรังษี 
กรุงเทพฯ มารับบิณฑบาต และอาคาร B บริเวณหน้าศูนย์อาหาร ใกล้ท็อปส์ เดลี่ ชั้น ๑ หรือบริเวณหน้าศูนย์
อาหารใกล้ธนาคารกรุงไทย ชั้น ๑ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดจันทรสุข จังหวัดปทุมธานี มารับบิณฑบาต 

๔. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Yoga จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 
๑๗.๑๕ - ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น ๓ ประตู ๑ อาคาร B เฉพาะข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้ประกอบการ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เท่านั้น  

๕. กิจกรรมเทเบิลเทนนิส เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๑๖.๐๐ - 
๑๙.๐๐ น. ณ ห้องเทเบิลเทนนิส ชั้น ๔ ประตู ๑ อาคาร B เฉพาะข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบการ 
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เท่านั้น  

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ กิจกรรม Fitness ของโรงแรมเซนทา
รา ไม่มีแล้วใช่หรือไม่ 

นางสาวอรธีรา คุณพระสุนทร เนื่องจากมีผู้เข้าใช้บริการเป็นจ านวนน้อยจึง
ยกเลิกกิจกรรม 

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ กิจกรรมที่จัดข้ึนมีการประชาสัมพันธ์
ให้ทราบทางใดบ้าง 

นางสาวอรธีรา คุณพระสุนทร มีการจัดส่งหนังสือเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
และช่องทางออนไลน์ 

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ในระเบียบวาระที่ ๔ มีผู้เข้าร่วม
ประชุมท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นางสาวทรงศิริ จุมพล ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  ที่ท าการของ
ส านักงานจะตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ ซึ่งจะมีเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของการสแกนกระเป๋าเพ่ือตรวจสิ่ง
ผิดปกติยังไม่มีความเข้มงวดเท่าที่ควร ส่งผลต่อความปลอดภัย เนื่องจากบริเวณทิศใต้จะมีผู้มาติดต่อที่เป็น
ต่างชาติเป็นจ านวนมาก โดยบริเวณประตูเข้า-ออกจะไม่เข้มงวดเรื่องระบบการสแกนเพ่ือตรวจสิ่งผิดปกติ 
รวมถึงการให้ความร่วมมือของหน่วยงานในการสแกนกระเป๋าเข้า-ออก จึงอยากขอความร่วมมือหน่วยในการ
สแกนกระเป๋า และขอให้เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย เรื่องที่สองอยากขอให้ ธพส. เป็นหน่วยงานกลาง
ประสานกับกรมควบคุมโรค เพ่ือขอวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยให้ ธพส. ส ารวจความต้องการของผู้สนใจรับวัคซีน 
เรื่องที่สามมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับรถหวาดเสียวโดยขับผ่านช่องว่างริมฟุตบาท (ระหว่างเนินชะลอความเร็ว) 
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจึงขอให้ฝ่ายที่ดูแลปิดจนถึงขอบฟุตบาท เรื่องที่สี่ห้องน้ าส่วนกลางในช่วงเวลาตอนเย็น
ขยะจะล้นถัง เนื่องจากถังขยะเล็ก ทาง สคบ. จึงแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนถังขยะที่ใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ขอฝาก ธพส. ใน
การแก้ไขปัญหา 

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ขอขอบคุณส าหรับประเด็นปัญหาทั้ง 
๔ ข้อ ปัญหาแรกในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือหน่วยงานในการให้ความร่วมมือ 
และขอให้ฝ่ายเลขาฯ ไปด าเนินการแก้ไขและน ากลับมารายงานในการประชุมครั้งหน้า ประเด็นที่สองให้ฝ่าย
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เลขาฯ ประสานกับฝ่ายธรรมมาภิบาลด าเนินการส ารวจความต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความต้องการมาก
น้อย และก าหนดวันเวลาและแจ้งหน่วยงาน ขอทราบประเด็นที่สามขอให้ฝ่ายเลขาฯ ช่วยชี้แจงและจะมีแนว
ทางแก้ไขอย่างไร 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ จากการที่แจ้งคาดว่าจะเป็นบริเวณ
เนินชะลอความเร็วที่เป็นช่องว่างระหว่าเนินชะลอความเร็วกับฟุตบาต ซึ่งจะเป็นช่องแคบๆ ที่ให้รถมอเตอร์ไซค์
ขับผ่านได้ท าให้เวลามอเตอร์ไซค์ขับมาก็จะไปชะลอความเร็วแล้วขึ้นเนินตามปกติ แต่จะขับผ่านทางเล็กๆ ก็จะ
ท าเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการท าเนินชะลอความเร็วเราจะท าตามหลักมาตรฐานของกรมทางหลวง โดยจะเว้นช่องว่าง
ไว้สองข้าง 
                           นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ และในส่วนของหน่วยงานอ่ืนที่ปิดท า
เนินชะลอความเร็วเป็นแบบใด 
       นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ ในส่วนนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรับไป
ตรวจสอบข้อมูลและจะน ามารายงานในที่ประชุมครั้งหน้า 
      นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ขอให้ไปหาแบบมาตรฐานใน
หน่วยงานอื่นๆ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข 
      นางสาวทรงศิริ จุมพล ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ระบบความ
ปลอดภัยของศูนย์ราชการฯ ในเรื่องของการสแกนกระเป๋าเข้า-ออก ในด้านทิศใต้ไม่เข้มงวดเท่าทิศตะวันออก 
ซ่ึงอยากให้มีการติดบัตรแสดงตนเข้า-ออก และความเข้มงวดเป็นมาตรฐานเข้า-ออกศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ  

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ขอให้ฝ่ายจัดการรับไปด าเนินการ
แก้ไข และขอให้ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของโซน C ด้วย  
                                   นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ขอแจ้ง
เรื่องความสะอาดและระบบแสงสว่าง เนื่องจากส านักงานตั้งอยู่ที่อาคารจอดรถ ชั้น ๕ ซึ่งจากที่จอดรถชั้น ๔ 
ขั้นไปชั้น ๕ บันไดระหว่างชั้น เป็นพ้ืนทีส่วนกลางหรือไม่ เป็นหน้าที่ของใครที่ดูแลเรื่องความสะอาด และ
ในช่วงค่ าจะไมม่ีไฟส่องสว่างบริเวณนั้น จึงขอให้ ธพส. ดูแลเรื่องความสะอาดและไฟส่องสว่าง  
      นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนกลางใน
ความรับผิดชอบของ ธพส.และขอรับไปด าเนินการแก้ไข 
      นางสาวเกศกนก ภคเลิศพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ แจ้งว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมมีเหตุเด็กติดอยู่ในลิฟต์ระหว่าง ชั้น ๖ กับชั้น ๗ จึงอยากทราบว่า ธพส. มี
มาตรการช่วยเหลือคนติดลิฟต์อย่างไร เพราะวันที่เกิดเหตุได้รับแจ้งเวลา ๑๗.๐๒ น. ช่างที่ดูแลลิฟต์เดินทาง
กลับบ้านไปแล้ว จึงขอให้ ธพส. มีมาตรการในการช่วยเหลืออย่างชัดเจน ทีมรักษาความปลอดภัยจะเป็นทีม
แรกในการรับแจ้งเหตุ แต่เนื่องจากการช านาญการในการช่วยเหลือต้องเป็นช่างช านาญ จึงอยากให้ ธพส. จัด
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ช่างเป็น ๒ ผลัด ได้หรือไม่ เนื่องจากผู้บริหารของทางส านักงานฯ จะกลับบ้านเวลาดึกหากเกิดเหตุในช่วงเวลา
ที่ไม่มีช่างจะท าให้ไม่ปลอดภัย 

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ช่างของ ธพส. มีกี่ผลัด 
                                   นายพรเทพ เตชะรัตนพันธ์กุล ช่างจะมีประจ าตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่ช่างที่จะ
ประจ าลิฟต์จะท างานในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. 
      นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ช่างประจ าอาคารจะมีอยู่ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง แต่เหตุที่เกิดจะต้องใช้ช่างที่ช านาญการเฉพาะด้านลิฟต์จึงต้องเรียกช่างเข้ามาท าการช่วยเหลือ  

นางสาวปุญญิสา แก้วพุฒ ศาลภาษีอากรกลาง ที่จอดรถอาคารเอที่มีการ
ปรับปรุงจะมีสายไฟเก็บไม่เรียบร้อย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ่งเวลาน ารถเข้าจอดมัน
จะโดนหลังคา 

นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ 
บริเวณอาคารที่จอดรถอาคารเอ 
      นางสาวปุญญิสา แก้วพุฒ ศาลภาษีอากรกลาง บริเวณท่ีจอดของศาลภาษี
อากรกลาง 

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ขอให้ฝ่ายวิศวกรรมและบริหาร
โครงการด าเนินการแก้ไข โดยขอให้ก าชับผู้รับจ้างให้ตรวจสอบงานให้เรียบร้อย 
     นางสาวปุญญิสา แก้วพุฒ ศาลภาษีอากรกลาง การปรับปรุงจะด าเนินการแล้ว
เสร็จเมื่อไหร่ และจะส่งมอบคืนพื้นที่เม่ือไหร่ เนื่องจากมีรถเริ่มเข้าไปจอดแล้วซึ่งทางหน่วยงานจะได้ด าเนินการ
กั้นพ้ืนที่จอดรถของหน่วยงาน 

นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ 
หมายถึงอาคารใด เป็นอาคารหลังใหม่หรืออาคารจอดรถเดิม กรณีที่เป็นอาคารใหม่ที่สามารถจอดได้ ๑,๘๐๐ 
คัน ยังไม่ส่งมอบพ้ืนที ่หากมีการปรับปรุงทางลอด ทาง ธพส. จะขอเข้าใช้พ้ืนที่ก่อนเพ่ือลดผลกระทบรถที่จอด
บริเวณหน้าเสาธง ส่วนอาคารที่จอดรถเดิม โซน เอ ที่มีการปรับปรุงมีที่จอดรถเพ่ิมขึ้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการส่ง
มอบพ้ืนที่ หากทางหน่วยงานมีความประสงค์จะเข้าใช้พ้ืนที่ก่อนการส่งมอบ ทางฝ่ายเลขานุการฯ จะ
ด าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยและขอใช้พ้ืนที่ก่อนการส่งมอบ ส่วนพ้ืนที่จอดรถที่เพ่ิมเติมเป็นที่จอดรถ
ของผู้มาติดต่อ ทาง ธพส. จะต้องตรวจสอบหน้างานและตรวจสอบสิทธิพ้ืนที่จอดอีกครั้งว่าจ ะจัดสรรให้
หน่วยงานใดบ้าง 

นางวาสนา ประมูลเมือง กลุ่มงานนิติการ กระทรวงการต่างประเทศ ขอทราบ
เรื่องการส ารวจป้ายหนีไฟบอกทิศทางไม่ถูกต้อง และยังไม่ได้รับการแก้ไข รวมทั้งเสียงสัญญาณแจ้งเตือนหนีไฟ
ในพ้ืนที่ไม่ดัง เนื่องจากกลุ่มงานนิติการจะอยู่ด้านในสุดของพ้ืนที่ท าให้ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนในพ้ืนที่
ใกล้เคียง มีการแจ้งแก้ไขมาแล้วหลายครั้ง จึงขอให้แก้ไขโดยเร่งด่วน เรื่องของปัญหาน้ ารั่วแก้ไขแล้วก็ยังรั่ว



 
ฉบับรับรอง 

    รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 

-๑๖- 
 

เหมือนเดิมจุดเดิม เรื่องการให้สัญญาณจราจรบริเวณจุดตัดซึ่ง รปภ. ไม่มีการประสานในการให้สัญญาณอาจ
ท าให้เกิดอุบัติเหตุ  

นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ 
การปรับปรุงพัฒนาจุดตัดถนน เนื่องธพส. มีการพัฒนาพ้ืนที่โซน C จ านวน ๘๑ ไร่ พ้ืนที่ใช้สอย ๖๖๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร ธพส. ได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาและผู้ออกแบบจราจร เพ่ือลดผลกระทบด้านการจราจร ซึ่งจะมี
โครงการปรับปรุงแยกต่างๆ โดยติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี ๖๗ จุดแรกบริเวณพระพรหมที่
จะพัฒนาเป็นทางเชื่อมทางลอด จุดที่สองริมรั้วบริเวณโรงผลิตไฟฟ้าก็จะสอดคล้องกับถนนสาย ๑๐ อีกจุด
บริเวณถนนสาย ๘ บริเวณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่จะออกไปถนนก าแพงเพชร และบริเณแยกที่ออกมาจาก
ไปรษณีย์อีก ๑ แยก ซึ่งบริเวณนั้นจะต้องมีไฟสัญญาณ อย่างไรก็ดีคนที่ใช้รถใช้ถนนจะต้องเคารพกฏจราจร 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ฝ่ายเลขานุการฯ รับทราบและรับเรื่องไปด าเนินการ
แก้ไข ส่วนในเรื่องของสัญญาณแจ้งเตือนการอพยพหนีไฟจะเข้าไปตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข เนื่องจาก
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๖๖ และ ๑๗ พฤศจิกายน ๖๖ จะมีการซ้มอพยพหนีไฟ ซึ่งจะท าการซ้อมกลางวันและ
เวลากลางคืนโดยจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบอีกครั้ง 

นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ จะ
น าส่งทีมช่างเข้าไปด าเนินการส ารวจและแก้ไขในจุดอับสัญญาณของการไม่ได้ยินเสียงสัญญาณ และแก้ไขเรื่อง
ของระบบปรับอากาศ  

นางสาวทรงศิริ จุมพล ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จุดอับจราจร
บริเวณถนนทิศใตเ้ส้นทางจากโกลเด้นเพลสตรงมาแล้วเลี้ยวขึ้นหรือลง จะมีต้นไม้และพุ่มไม้ที่บังสายตาท าให้ไม่
สามารถมองเห็นได้ อีกหนึ่งประเด็นปัญหาเรื่องของการขนส่งและจราจร ซึ่งเส้นทางออกบริเวณถนนสาย ๘ จะ
มีรถเข้า-ออกเป็นจ านวนมากซึ่งท าให้มีปัญหาเรื่องจราจรที่ติดขัด  

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท รองประธานฯ ในการประชุมครั้งหน้าขอให้น าเสนอ
แผนบริหารจัดการจราจรใหท้ี่ประชุมรับทราบ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๓ น. 
 
  
 
 
      (นางสาวภคพร ช้อนทอง)         (นางสาวธัญญ์ฐิตา ไชยพัฒนนันท์)           
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด   บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด    
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม                     ผู้บันทึกการประชุม  


